



ฉบับที่ 6/2561 วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2560

แนะนำงานวิจัย



การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การแนะนำอาชีพสำหรับ
ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การแนะนำอาชีพสำหรับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 2) พัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การแนะนำอาชีพสำหรับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 3) เปรียบเทียบความสามารถในการแนะนำอาชีพก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การแนะนำอาชีพสำหรับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี และ 4) ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การแนะนำอาชีพสำหรับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 ส่วน คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาความต้องการเนื้อหาสำหรับพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การแนะนำอาชีพสำหรับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี จำนวน 92 คน และกลุ่มตัวอย่างสำหรับพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบสอบถามความต้องการเนื้อหาสำหรับพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการแนะนำอาชีพสำหรับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี (2) ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การแนะนำอาชีพสำหรับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี (3) แบบทดสอบก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม และ (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูแนะแนวที่มีต่อการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การแนะนำอาชีพสำหรับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย-ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมทางไกลโดยใช้ E_1/E_2 และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า (1) ความต้องการชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การแนะนำอาชีพสำหรับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความต้องการเนื้อหาสำหรับพัฒนาชุดฝึกอบรมประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการแนะนำอาชีพ ความสำคัญของการแนะนำอาชีพที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทฤษฎีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำอาชีพ และแนวทางและตัวอย่างการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพให้แก่แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (2) ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การแนะนำอาชีพสำหรับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ทั้ง 3 หน่วย มีประสิทธิภาพ คือ 82.14/81.43, 81.33/80.95 และ 81.11/80.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (3) ครูแนะแนวที่ฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การแนะนำอาชีพสำหรับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี มีความสามารถในการแนะนำอาชีพหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (4) ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อชุดฝึกอบรมทางไกลที่พัฒนาขึ้น พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมทางไกลอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด



ข่าวประชาสัมพันธ์

❖ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยผ่าน แอปพลิเคชัน ไลน์ (Application Line) ผู้สนใจสามารถ **scan QR Code** ด้านล่าง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยได้ทันที “รับข่าวทันใจ ด้วย PR Line สวพ.”



ข่าวประชาสัมพันธ์



สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

- มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจสามารถยื่นหนังสือแสดงความสนใจได้ที่ ประธานกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 **ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561 ภายในเวลา 15.00 น.** หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร โทรศัพท์หมายเลข 0 2215 1515 ต่อ 4019

- มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจสามารถยื่นหนังสือแสดงความสนใจได้ที่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน แล้วนำไปยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักบริหารกลาง ชั้น 1 อาคาร สนข. เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 **ภายในวันที่ 4 มกราคม 2561 ภายในเวลา 15.00 น.** หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร โทรศัพท์หมายเลข 0 2215 1515 ต่อ 4019 และ 4017



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1 สาธารณสุขในเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน (The 1st National Public Health Research

Conference Public Health in Sustainable Goals) ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรวบรวมความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการด้านสาธารณสุขที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเวทีให้คณาจารย์ บุคลากรรวมทั้งนักศึกษานำเสนองานวิจัยและวิชาการอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณสุข โดยงาน สาธารณสุขวิจัย ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานเป็นการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ ตลอดจนการจัดนิทรรศการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณสุริษา หาญใจ หรือ คุณศศิธร เล้ากุล โทร. 0 7567 2105, 0 7567 2462 หรืออีเมล smarthphwu@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ **“Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”** ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยต่อไป โดยงานประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ได้กำหนดให้มีการปาฐกถาพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก การเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษ การบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์พร้อมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://alcwu.com> เปิดรับบทคัดย่อตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 หรือ โทร. 0 7567 3770 – 1

- ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัย โดยกำหนดรูปแบบการจัดงานเป็นการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก การประชุมวิชาการหัวข้อพิเศษ การจัดนิทรรศการ และตลาดนัดบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ประสานงาน คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือคุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ โทร. 0 7567 3566, 0 7567 3565, 0 7567 3567 หรือ e-mail : wuird.walailak@gmail.com



สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล “Digital Strategies for Higher Education : Enhancing Teaching, Learning and Assessment” ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเป็นเวทีสำหรับแสดงบทความ แลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน โทร. 0 83547 8450